





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

9 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>ความพึงพอใจการใช้สิทธิบัตรทอง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, theagendathai, ch3plus, กรุงเทพธุรกิจ, Hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รวม.สร. กล่าวว่า ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 รับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานในระบบบัตรทองปี 2567 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไปและมีสิทธิบัตรทองใน 39 จังหวัด ใน 13 เขตสุขภาพ รวม 10,156 ตัวอย่าง ในจำนวนนี้เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.97 อายุเฉลี่ย 51 ปี ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร รายได้เฉลี่ยครัวเรือน 13,502 บาทต่อเดือน ภาพรวมความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน เท่ากับร้อยละ 93.13 โดยได้มอบผลสำรวจให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนำไปวิเคราะห์รายละเอียด โดยเฉพาะส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดูแลสิทธิและบริการในระบบบัตรทองให้กับคนไทย เพื่อนำมาสู่การบริหารจัดการอย่างรอบด้านให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชชารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า จากผลสำรวจความคิดเห็นในประเด็นช่องทางบริการข้อมูลที่ได้รับและต้องการรับรู้ พบส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลผ่าน 4 ช่องทางบริการ โดยศูนย์บริการในหน่วยบริการเป็นช่องทางที่รับรู้มากที่สุด ส่วน TikTok เป็นช่องทางรับรู้ข้อมูลและเคยใช้น้อยที่สุด สำหรับข้อมูลที่ประชาชนรับรู้สูงสุด 3 อันดับแรก คือ เจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาที่ไหนก็ได้ใกล้บ้าน รองลงมาคือนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ และกรณีจำเป็นเข้ารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิอื่น อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนที่รับบริการโดยไม่ใช้สิทธิ ร้อยละ 1.54 โดยให้เหตุผลว่าขั้นตอนการใช้สิทธิยุ่งยาก ไม่สะดวกเดินทางไปยังหน่วยบริการที่มีสิทธิ และพฤติกรรมบริการของบุคลากรทางการแพทย์</p>	
<p><b>กัญชา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, แนวหน้า, isranews, thereporter.asia)</p> <p>- ที่ประชุม ครม. (8 ต.ค. 67) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 5 เฉพาะสารสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชง พ.ศ. ... ตามที่ สธ.เสนอ โดยเพิ่มนิยาม "สารสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชง" และ "ผลิต" และกำหนดให้การยื่นคำขออนุญาตให้ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ เจริญพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม การวิเคราะห์หรือศึกษาวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ และการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้ ให้ส่งสง.คคก.กฤษฎีกาตรวจพิจารณา รวมถึงให้ สธ.รับความเห็นของ สคป. ไปพิจารณาดำเนินการ ได้แก่ 1.สารสกัดจากพืชกัญชาหรือ กัญชงควรกำหนดให้มีการแสดงรายละเอียดของแหล่งที่มาของวัตถุดิบให้ชัดเจน 2.ควรให้ผู้ขอรับอนุญาตแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือการจดทะเบียนการเพาะปลูกกัญชาหรือกัญชงให้ชัดเจน 3.ควรเพิ่มรายละเอียดเอกสารในการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ตามร่างกฎกระทรวงฯ และในเอกสารการขออนุญาตฯ ต้องระบุการมีเภสัชกรผู้ที่อยู่ประจำควบคุมกิจการตลอดเวลาทำการ 4.ควรมีหลักเกณฑ์ควบคุมการประกอบธุรกิจสารสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชง โดยจำกัดสิทธิบางประการของผู้ประกอบธุรกิจและ/หรือผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง และ 5.ควรมีบทลงโทษชัดเจน</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>แต่งตั้ง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- ครม. มีมติเห็นชอบตามที่ สธ.เสนอแต่งตั้ง นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. เป็นต้นไป</p> <p><b>ความคืบหน้าสถานการณ์ไฟไหม้รถบัสดักศึกษา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, thaich8, มติชน, mcot, CH7, thaipbs, innews, สวพ.fm91, เดลินิวส์)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิต 23 ราย จากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษา โดยเคลื่อนขบวนศพของครูและนักเรียนเพื่อประกอบพิธีวางดอกไม้จันทน์พระราชทานและวางรูปเทียนดอกไม้จันทน์ของพระบรมวงศานุวงศ์ ตามด้วยพระสงฆ์ข้าราชการ และประชาชนขึ้นวางดอกไม้จันทน์ตามลำดับ ท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติและเพื่อนผู้เสียชีวิต</p> <p>- สมเด็จพระมหารัตนราชกุมารี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ทรงปลงธรรมสังเวชและโปรดประทานผ้าไตรเพื่อการบังสุกุลอุทิศแก่ผู้วายชนม์ พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละจำนวน 10,000 บาท เพื่อช่วยการบำเพ็ญกุศล โอกาสนี้มีรับสั่งประทานกำลังใจแก่ครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์นี้ เพื่อเป็นส่วนทุเลาความเศร้าโศกฟื้นฟูกำลังใจให้กลับคืนมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงสืบไป</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ครม. โดยสวมชุดสีดำ แสดงการไว้อาลัยให้แก่เด็กนักเรียนและครูที่เสียชีวิต เนื่องจากพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาในวันนี้</p> <p>- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แถลงการณ์ความคืบหน้าอาการเด็กหญิง อายุ 14 ปี บาดแผลไฟไหม้ทั้งหมดดีขึ้น ตอบสนองต่อการรักษาและไม่พบการติดเชื้อ สามารถใช้งานมือและแขนทั้ง 2 ข้างได้ปกติ ผลการประเมินด้านจิตใจผู้ป่วยมีอารมณ์คงที่ผ่อนคลายมากขึ้น อย่างไรก็ตามต้องใช้เวลารักษาและฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจต่อไป</p> <p>- รพ.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต แถลงการณ์ความคืบหน้า รายแรกเด็กหญิงวัย 7 ขวบ อาการไฟไหม้ใบหน้าและลำตัวดีขึ้น เหลือแผลไหม้ระดับที่สองประมาณ 13% สัญญาณชีพปกติ ลดการใช้เครื่องช่วยหายใจ และสามารถสื่อสารความต้องการได้ รายที่ 2 เด็กหญิงวัย 9 ขวบ ไฟไหม้ใบหน้า คอ แขนและมือทั้ง 2 ข้าง เหลือแผลไหม้ระดับที่สองประมาณ 30% ลดการช่วยเหลือจากเครื่องช่วยหายใจ ให้ยาแก้ปวดและยานอนหลับต่อเนื่อง รับอาหารทางการแพทย์ผ่านสายให้อาหารทางจมูกได้ดี ยังคงต้องเฝ้าดูอาการต่อไป</p>	
<p><b>อุทกภัย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, hfocus, thereporters)</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ขณะนี้ กรมฯ ได้จัดส่งยาบาเทาพิทักษ์ ให้ปชช. ในพื้นที่น้ำท่วม และสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง ยาดมเบญจขันธ์จิต ยาน้ำมันโพล หน่วยงานที่ต้องการยาสมุนไพรเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ติดต่อได้ที่ศูนย์ PHEOC DTAM โทร.0 2149 5653</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สวพ.91, ผจก., ข่าวเจาะลึก, สยามรัฐ, มติชน, ch7, thailandplus, hfocus, newtv, thaitabloid)</p> <p>- นพ.สฤกษ์เดช เจริญไชย ผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สป.สธ. ประชุมฯ กรณีสถานการณ์อุทกภัย วาดภัย และดินโคลนถล่ม ครั้งที่ 21/2567 มีสถานการณ์เพิ่มขึ้นเป็น 18 จังหวัด มีผู้เสียชีวิตสะสม 66 ราย บาดเจ็บสะสม 2,381 ราย และสูญหาย 1 ราย หน่วยบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบสะสม 107 แห่ง ยังคงปิดให้บริการ 5 แห่ง อยู่ใน จ.เชียงใหม่ 4 แห่ง และจ.พิจิตร 1 แห่ง ทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ฯ 73 ทีม ดูแลปชช.สะสม 213,471 ราย ดูแลกลุ่มเปราะบางสะสม 32,582 ราย โดยรัฐบาลจะให้การช่วยเหลือปชช.ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย แบบเหมาจ่ายอัตราเดียว คราวเรือนละ 9 พันบาท ขอให้ช่วยสื่อสาร</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, hfocus)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ.สั่งการให้ สปสช.ให้ความช่วยเหลือปชช. และรพ.ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม พร้อมกำชับให้จัดระบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการต่อเนื่อง จึงได้เตรียมแนวทางดังนี้ 1. ปชช.ทั่วไป หากหน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้ถูกน้ำท่วมหรือมีอุปสรรคในการเดินทาง สามารถไปรับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิอื่นได้ทันทีตามแนวทาง 30 บาทรักษาทุกที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 2.ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องเข้ารับบริการตามนัดทางเทศบาล/อบต.สามารถใช้งบ.จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ในการจัดรถรับส่งผู้ป่วยในชุมชนได้ และสถานพยาบาลสามารถจัดระบบบริการการแพทย์ทางไกล ซึ่งมีระบบการเบิกจ่ายรองรับแล้ว และ 3. กรณีอุบัติเหตุ อุบัติเหตุฉุกเฉิน เข้ารักษาหน่วยบริการในระบบ สปสช.ได้ทุกแห่ง โดยใช้สิทธิในจังหวัดหรือข้ามจังหวัดได้ กรณีมีปัญหาหรือถูกเรียกเก็บเงินให้ โทร.ปรึกษาสายด่วน สปสช. 1330</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- เกิดเหตุตลิ่งแม่น้ำยม ม.4 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ทรุดตัว ทำให้บ้านที่อยู่ริมตลิ่งพังลง เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 67 เวลาประมาณ 15.00 น. ซึ่งมีชาวบ้านเข้าไปเก็บสิ่งของในบ้านจำนวน 10 คน แต่หนีรอดได้ 7 คน ได้รับความเจ็บ 2 ราย เป็นชายอายุ 40-50 ปีถูกดินทับ และสูญหาย 1 รายเป็นเด็กหญิงอายุ 10 ขวบ</p>	
<p><b>แถลงข่าว “รู้เท่าทันโรคและภัยสุขภาพ”</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, bizmatchingnews, today-realnews, thaumlnews, newtv, thaitodaynews)</p> <p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นพ.ทรงคุณวุฒิ และนพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นพ.ทรงคุณวุฒิ กรมคร. ร่วมแถลงข่าว "รู้เท่าทันโรคและภัยสุขภาพ พร้อมรับมือช่วงปลายฝน" โดยนพ.วีรวัฒน์ กล่าวว่า ยังคงต้องเฝ้าระวังโรคโควิด 19 โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไวรัส RSV พร้อมแนะนำการรักษาสุขอนามัยส่วนตัว ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่แออัด ส่วนโรคที่ต้องระวังหลังน้ำท่วม ได้แก่ โรคฉี่หนู โดยล่าสุดพบชายอายุ 37 ปี ล่องแก่งและแพลมเกิดแผลที่หน้าแข้ง ดังนั้น แม้จะไม่ใช้น้ำท่วมขังแต่หากเกิดบาดแผลก็อาจทำให้ติดเชื้อได้ ด้าน พญ.จุไร กล่าวว่า สถานการณ์โรคในต่างประเทศที่น่าสนใจ คือ โรคติดเชื้อไวรัสซาร์บวร์ก พบการระบาดในสาธารณรัฐวันดา ทวีปแอฟริกา ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่ำเพราะไม่มีเที่ยวบินตรงจากรวันดา และโรคนี้จัดเป็นโรคติดต่ออันตราย ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งมีมาตรการรองรับที่เข้มงวด</p>	
<p><b>ภาวะหมดสติจากหัวใจหยุดทำงานกะทันหัน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (thecoverage, thailandplus, newtv)</p> <p>- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยภาวะหัวใจกำเริบเฉียบพลันหมายถึงการมีอาการของโรคหัวใจที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ซึ่งพบบ่อยในผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ลิ้นหัวใจผิดปกติชนิดตีบหรือรั่วรุนแรง จนมีอาการหัวใจล้มเหลว หากอาการรุนแรงส่งผลทำให้เกิดภาวะหยุดทำงานกะทันหัน หัวใจไม่สามารถบีบตัวสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้และเสียชีวิตได้</p> <p>นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก แนะนำวิธีช่วยเหลือผู้หมดสติจากหัวใจหยุดทำงานกะทันหัน (Cardiac arrest) เบื้องต้น ดังนี้ 1.ขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง 2.โทร.แจ้งสายด่วน 1669 3.ทำการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยการกดนวดหัวใจ (CPR) 4.เปิดทางเดินหายใจให้โล่ง 5.กรณีมีเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้ทำตามคำแนะนำของเครื่องช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยการนวดหัวใจอย่างเดียวอัตราการรอดชีวิตจะน้อยกว่า 10% แต่หากใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติร่วมด้วยจะทำให้อัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้นประมาณ 10 เท่า</p>	
<p><b>กวาดล้าง อาหาร ยาเถื่อนจากเมียนมา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ผจก., กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, thaitabloid, thaitodaynews, newtv, ch7, ch3, thailandplus, tnews)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เผย เจ้าหน้าที่จาก อย. สนธิกำลังร่วมกับตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. สสจ.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม กองสาธารณสุข อบต.โคกขาม และผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.โคกขาม เข้าตรวจสอบร้านค้าในพื้นที่ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จำนวน 2 แห่ง พบสินค้าลักลอบนำเข้าเสี่ยงภาษี ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมกว่า 16,000 ชิ้น เจ้าหน้าที่ทำการตรวจยึดทั้งหมด และส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	
<p><b>อย.จับสินค้าเงินหนีภาษี</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>-ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ร่วมกับ กก.4 บก.ปคบ. บุกรวบจับซูเปอร์มาร์เก็ตจีน “ตงเฟิง ซูเปอร์มาร์เก็ต” หลังจากได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายอาหารผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา พบอาหารผิดกฎหมาย ไม่มี อย. ไม่แสดงฉลากภาษาไทย จำนวน 75 รายการ รวม 2,081 ชิ้น ฝ่าฝืนมาตรา 6 (10) พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้ หากพบหลักฐานเชื่อมโยงว่า ร้านดังกล่าวเป็นผู้นำเข้าอาหารผิดกฎหมายเข้ามาจำหน่าย จะถือว่าฝ่าฝืนมาตรา 15 พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ได้ส่งดำเนินคดีพร้อมขยายผลสืบหาผู้เกี่ยวข้องในขบวนการลักลอบนำเข้าอาหารผิดกฎหมาย และติดตามตรวจสอบเครือข่ายอื่น ๆ ยืนยันว่าจะร่วมมือกับสสจ.ตรวจสอบซูเปอร์มาร์เก็ตและมินิมาร์ททั่วประเทศ เพื่อกวาดล้างและปราบปรามการจำหน่ายอาหารผิดกฎหมายต่อไป พร้อมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับกรมศุลกากร เพื่อป้องกันอาหารผิดกฎหมายเข้าสู่ตลาดในประเทศ เพื่อความปลอดภัยและระบบเศรษฐกิจประเทศ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>อาหารเจสำหรับผู้สูงอายุ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ (เพิ่มสื่อ)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลกินเจ คือ การงดอาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ เป็นการสร้างบุญกุศล แต่อาจทำให้ขาดสารอาหารโดยไม่รู้ตัวได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ส่วนมากทานน้อยและมีน้ำหนักตัวน้อยอยู่เดิม มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดสารอาหาร รวมไปถึงมวลกล้ามเนื้อพร่อง เพิ่มความเสี่ยงในการพลัดตกหกล้ม และอาจส่งผลให้ขาดโปรตีน วิตามินบี 12 ธาตุเหล็ก แคลเซียม และแร่ธาตุสังกะสี แม้การกินเจจะระยะสั้นยังไม่ส่งผลให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร แต่ผู้สูงอายุควรได้รับสารอาหารครบถ้วน ทานอาหารหลากหลาย และมีประโยชน์ต่อร่างกายในปริมาณที่พอเหมาะ ถูกหลักโภชนาการ เพื่อให้ได้บุญและสุขภาพที่ดีไปพร้อมกัน</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- กรมอนามัย เผยการรับประทานงาดำและถั่วเป็นประจำวัน จะทำให้หายป่วยโรคซึมเศร้า รวมถึงผู้ที่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถเดินได้ จะกลับมาลุกขึ้นเดินเองราวปาฏิหาริย์ เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือยืนยันว่าถั่วและงาดำจะสามารถช่วยรักษาโรคซึมเศร้าได้ รวมถึงการรักษาอาการบาดเจ็บจนกลับมาเดินได้หลังประสบอุบัติเหตุด้วยเช่นกัน</p>	
<p><b>เด็ก3จังหวัดชายแดนใต้ เผชิญทุพโภชนาการ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p> <p>- ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุธีรวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ชี้แจงว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีภาวะทุพโภชนาการ และปัญหาอนามัยแม่และเด็กมีมายาวนานกว่า 16 ปี แม่เสียชีวิตหลังคลอดสูงกว่าภาคอื่นๆ ผลการวัดไอคิวเด็กต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเด็กไทย น้ำหนักส่วนสูงต่ำกว่ามาตรฐาน การเข้าถึงอาหารปลอดภัย รวมทั้งความรู้และพฤติกรรมสุขภาพยังมีปัญหาค่อนข้างสูงกว่าพื้นที่อื่น เน้นการแก้ไขปัญหาต้องให้เงินแก่ครอบครัว เพื่อใช้จ่ายให้เข้าถึงความมั่นคงทางอาหาร ใช้ตัวช่วยให้เด็กได้กินอาหารครบ 3 มื้อ ด้านนางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า ศอ.บต.ประกาศพื้นที่ 15 ตำบลใน 5 จังหวัด เพื่อให้เด็กอายุแรกเกิด-18 ปีทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนใน รพ.สต. การให้ความรู้ในเรื่องภาวะโภชนาการที่ดีเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา เปิดโอกาสให้เด็กมุสลิมเข้าเรียน รร.ตาดีกา เด็กนำเสนอกิจกรรมความรู้ หนุนการบริโภคพืชผักผลไม้เกษตรอินทรีย์ งานทั้งหมดช่วยลดปัญหาช่องว่างและความขัดแย้ง สิ้นสุดโครงการในปี 2569</p>	
<p><b>Save สมองเด็กไทย เริ่มต้นได้ แคใส่ 'หมวกกันน็อก'</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- นพ. พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สสส. อัปเดตข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนล่าสุดในปี 2566 ยังคงพบว่ามีส่วนใหญ่มากเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ถึง 82.5% ผู้เสียชีวิตในกลุ่มนี้ 79% บาดเจ็บที่ศีรษะ ในกลุ่มผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่สวมหมวกนิรภัยมีอัตราการบาดเจ็บที่ศีรษะ 24% ขณะที่กลุ่มที่ไม่สวมหมวกนิรภัยที่ศีรษะ 41% ซึ่งการสวมหมวกนิรภัยจะช่วยลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะ 72% และลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต 39% แต่ยังคงมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยอยู่ที่เพียง 43% โดยแบ่งเป็นผู้ขับขี่ 48% และผู้ซ้อน 21% เท่านั้น ดังนั้น สสส. ได้เตรียมผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ 5 ข้อ ส่งเสริมให้เป็นมาตรการความปลอดภัยในเด็กและเยาวชน ได้แก่ 1.มีนโยบายขับเคลื่อนการสวมหมวกจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น 2.เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยด้วยการลงทุนเทคโนโลยี 3.สนับสนุนให้มีระบบติดตามมาตรการสวมหมวกนิรภัยด้วยการใช้ AI 4.ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนน-วินัยจราจรในสถานศึกษา และ 5.ส่งเสริมการเข้าถึงและจัดหาหมวกนิรภัยสำหรับเด็กที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย</p>	
<p><b>ถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นางสมคิด ปานบุญ ผอ.รพ.สต.บางชะแยง เผยว่า หลังจากถ่ายโอนจาก สธ. ไปยัง อบจ.ปทุมธานี ประมาณ 2 ปี พบว่า รพ.สต. ได้รับผลกระทบจากการขาดการสนับสนุนจากรพ.แม่ข่าย เช่น การลดบุคลากรที่ช่วยดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมถึงการคิดค่าบริการที่เคยฟรี โดย อบจ.ปทุมธานี พยายามแก้ไขด้วยการจ้างทันตแพทย์และเปิดรับสมัครแพทย์-เภสัชกรใหม่ รวมถึงการตั้งศูนย์การแพทย์เพื่อให้บริการที่เหมาะสม หวังช่วยลดความแออัดใน รพ. นอกจากนี้ ยังมีปัญหางบประมาณที่ไม่เพียงพอ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สำหรับการให้บริการผู้ป่วยนอก ส่งผลให้ รพ.สต. ต้องบริหารจัดการโดยการเกลี่ยงบประมาณจากแหล่งอื่น เรียกร้องให้มีมาตรฐานการคิดค่าบริการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา</p>	
<p><b>ความสำเร็จผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, prd., thecoverage)</p> <p>- นพ.อารยะ ไช่มุกต์ ผอ.รพ.ตง พร้อมด้วยผู้บริหาร รพ. และทีมแพทย์ ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จในการผ่าตัดไส้ติ่งพร้อมการตัดถุงเยื่อแบบเม็คเคลผ่านกล้องเป็นครั้งแรก แสดงถึงศักยภาพทางการแพทย์ที่ทันสมัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของทีมแพทย์ โดยการผ่าตัดผ่านกล้องช่วยลดความเสี่ยงและการบาดเจ็บ ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น ทั้งนี้ถุงเยื่อแบบเม็คเคลเป็นถุงเล็กๆ ที่ยื่นออกมาจากลำไส้ ทำให้เกิดการอักเสบปวด ในบางรายอาจเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร ภาวะลำไส้อุดตันหรือติดเชื้อในกระแสเลือดจนถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>	
<p><b>คำรักษา รพ.เอกชน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- จากกรณี สปส. พิจารณาปรับลดอัตราค่าบริการผู้ป่วยในจาก 12,000 บาท เหลือ 7,000 บาท ส่งผลให้ รพ.เอกชน 2 แห่ง ประกาศถอนตัวจากการเป็นคู่สัญญา โดยนพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ อดีตนายกสมาคมรพ.เอกชน ระบุว่า ต้องตั้งคณะกรรมการศึกษาอัตราค่าจ่ายใหม่ เนื่องจากค่าบริการไม่ได้ปรับมา 5 ปี ขณะที่การใช้บริการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่ำลง โดยสมาคมเรียกร้องให้ปรับอัตราเริ่มต้นที่ 15,000 บาท ทั้งนี้ มี รพ.เอกชนกว่า 70 แห่งเตรียมถอนตัว หาก สปส. ไม่เพิ่มงบค่ารักษา ด้านเลขาธิการ สปส. ระบุว่าเร่งหาทางออกเพื่อป้องกันการถอนตัวเพิ่มเติม</p>	
<p><b>เตือนคลินิกเสริมความงาม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ “โหดจัง จังหวัดภูเก็ต” โพสต์เตือนคลินิกเสริมความงามทำผิดกฎหมาย ไม่ต้องหลบเพราะเก็บข้อมูลไว้หมดแล้ว เตรียมแจ้ง สสจ. โดยคิดเงินลูกค้าอย่างเกรด A แต่ให้บริการเกรด E และบางคลินิกแอบอ้างเป็นหมอ</p>	
<p><b>ญี่ปุ่นพบผู้ป่วย "ปอดอักเสบจากเชื้อไมโคพลาสมา" เพิ่มขึ้นมาก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ)</p> <p>-จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโคพลาสมาในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิ.ย. -29 ก.ย. พบผู้ป่วยในสถานพยาบาลเฉลี่ยอยู่ที่ 1.64 คนต่อแห่ง สูงสุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลเมื่อปี 2542 โดยเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียทางระบบทางเดินหายใจ ซึ่งแพร่กระจายผ่านละอองฝอยและการสัมผัส ทำให้มีอาการไข้ อ่อนเพลีย และไออย่างต่อเนื่อง เด็กมีความเสี่ยงติดเชื้อเป็นพิเศษ หากอาการรุนแรงอาจมีอาการปอดอักเสบหรืออ่อนแรง ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ไช้สมองอักเสบได้</p>	
<p><b>WHO ประณามการโจมตีโรงพยาบาลในฉนวนกาซาและเลบานอน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, linetoday)</p> <p>-นางฮานาน บาลคี ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำภูมิภาคตะวันออกกลาง กล่าวประณามการโจมตีโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่เกิดจากสงครามในฉนวนกาซาและเลบานอน</p>	